

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 26 พฤษภาคม 2559

เรื่อง

1. สหกรณ์ร้อยเอ็ดเร่งยกระดับการผลิตข้าว
2. นายกกฯกำชับ3กระทรวงช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง'
3. ถกหน่วยงาน'ไอยูยู' เร่งแก้ปัญหาประมง
4. คอแล่มน์ ข้าวสันเศรษฐกิจ: ฮีบ
5. คอแล่มน์ ข้าวสันเศรษฐกิจ: สานพลังประชารัฐ
6. ตรวจภัยแล้ง-การจัดการน้ำที่โคราช
7. นายกกฯตรวจภัยแล้งโคราช
8. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ร่วมเปิดศูนย์
9. เด็กไทยยังกินนมน้อย

หนังสือพิมพ์

- สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
คมชัดลึก
ผู้จัดการรายวัน
มติชน
ไทยรัฐ

สหกรณ์ร้อยเอ็ดเร่งยกระดับการผลิตข้าว

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เร่งยกระดับการผลิตข้าวในปี 2559 เพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการผลิตข้าวชุมชนแบบครบวงจรเน้นลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิต พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการและสหกรณ์การเกษตร

ร้อยเอ็ด : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิต โดยมีผู้แทนสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด นายไพโรจน์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมี

นโยบายในการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2558-2562 เพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวให้กับชาวนาทั่วประเทศ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพ และสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ซึ่งเป็นการบูรณาการหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี เพิ่มสมรรถนะในการ

บริหารจัดการการผลิตข้าวชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การจัดการคุณภาพ และการจัดการด้านการตลาด เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

นายไพโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการตลาดโดยการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้ชาวนาจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่เป็นธรรม ทั้งนี้ ได้เชิญผู้แทนศูนย์ข้าวชุมชนโดยเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย มาพบกับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักที่จะทำให้ข้าวเปลือกที่ผลิตได้มีคุณภาพดี เพื่อทำความเข้าใจโครงการฯ และสร้างความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายกกฯ ชำ 3กระทรวงช่วยเกษตรกรสู้'ภัยแล้ง'

นายกกฯ นำคณะลงพื้นที่โคราช ตรวจความคืบหน้าแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม เล็งดูแลเกษตรกรตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงตลาดขายสินค้า กำชับ 3 กระทรวงหลัก "มหาดไทย-เกษตรฯ-พาณิชย์" ร่วมกันดูแล พร้อมติดตามคืบหน้า"ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำมูล" ด้าน"ฉัตรชัย"ระบุเร่งผันน้ำ ทำแก้มลิง สร้างรายได้เพิ่มเกษตรกร 200 ล้านบาทนี้(25พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ที่ จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนที่ประสบปัญหา

โดยในเวลาประมาณ 14.30 น. นายกกฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางถึงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำคณะข้าราชการ ให้การต้อนรับ จากนั้นนายกกฯ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบายและรับฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าส่วนราชการ และกรมชลประทาน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าการมาครั้งนี้ไม่ได้มาอย่างเป็นทางการ แต่ต้องการมาพบปะประชาชน มาดูการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำมูลที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณลงมาจำนวนหนึ่งแล้ว ซึ่งคิดว่ายังไม่เพียงพอ จึงต้องหารือ

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

: นายกกฯ

กันว่าจะทำอย่างไรต่อไป เพราะในปีหน้าทุกภาคส่วนจะต้องเร่งรัดให้เกิดผลต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด

สิ่งที่เป็นโครงการระยะยาวอาจจะต้องปรับบางส่วน เพราะต้องให้เกิดผลโดยเร็วต่อประชาชน ทั้งปัจจัยการผลิต การควบคุมการผลิต การตลาด ซึ่งต้องดูทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และต้องดูการแปรรูป เพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรมไปสู่การตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกันในเรื่องของการทำงาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ

"ดังนั้นอะไรที่รัฐบาลสามารถสนับสนุนให้ได้เพิ่มเติม ผมจะรีบไปพิจารณา และนำเข้าสู่การหารือของคณะรัฐมนตรี แต่ทั้งหมดจะต้องคำนึงถึงความเร่งด่วนก่อนหลัง อะไรที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์เร็วที่สุดก็จะทำให้ก่อน" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ติดตามคืบหน้ายุทธศาสตร์ลุ่มน้ำมูล
ด้าน พล.อ. ฉัตรชัย กล่าวว่าพื้นที่ที่ จ.นครราชสีมา มีแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญแห่ง ได้แก่ เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำตะเซาะ และเขื่อนลำปลายมาศ โดยมีแม่น้ำมูลเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร และการอุปโภคบริโภคของชาวโคราช แต่ในหลายพื้นที่ยังคง

ประสบกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งแทบทุกปี โดยเฉพาะในปี2553และ2556ที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งพื้นที่เกษตรและชุมชนเมืองตลอด

ทั้งสองฝั่งลำน้ำ

จากสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น กรมชลประทาน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งระบบ โดยในพื้นที่ต้นน้ำ ได้วางมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลาง เช่น การปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง และอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน ตลอดจนการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติม

ช่วยแก้ปัญหา'น้ำท่วม-ภัยแล้ง'ซ้ำซาก

ส่วนพื้นที่กลางน้ำ ได้มีมาตรการชะลอน้ำ โดยการพัฒนาพื้นที่เป็นแก้มลิงสำหรับเก็บและชะลอน้ำ สร้างระบบผันน้ำและระบายน้ำออกนอกพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมือง และในส่วนพื้นที่ปลายน้ำ มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำน้ำธรรมชาติ ให้สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้มากขึ้น

นอกจากนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ให้กับเขื่อนลำพระเพลิงกรมชลประทาน โดยการยกระดับสันอาคารระบายน้ำล้นให้สูงขึ้น จนสามารถเพิ่มความจุจากเดิม105ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) เป็น155ล้านลบ.ม. พร้อมกับปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของโครงการลำพระเพลิง เพื่อเพิ่มความจุจาก12ลบ.ม.ต่อวินาที เป็น22ลบ.ม.ต่อวินาที

สำหรับทำการผันน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิงไปอ่างเก็บน้ำลำลำลาย และขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำลำลายเพื่อเพิ่มความจุจากเดิม40ล้านลบ.ม. เป็น42.20ล้านลบ.ม. ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ สามารถรองรับการใช้งานในฤดูฝนนี้ได้แล้ว

เพิ่มกักเก็บน้ำ-เพิ่มรายได้เกษตรกร

นายสุเทพน้อยไฟโรจน์อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ และผันน้ำเขื่อนลำพระเพลิงและอ่างเก็บน้ำ ลำลำลายเป็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่าง ยั่งยืน ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่การเกษตรเดิม 75,000 ไร่ มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 176 ล้านบาทต่อปี มีพื้นที่การเกษตรเกิดใหม่อีกกว่า 18,000 ไร่ มี รายได้เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาทต่อปี และยังคงบรรเทา ปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของ อ.ปักธงชัย และอ.โชคชัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า เป็นแหล่งน้ำสำหรับการ อุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ และ อ.เมืองนครราชสีมาด้วย

ทั้งนี้โครงการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำมูลระหว่างปี 2558 - 2569 มีทั้งสิ้น 1,415 โครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการทั้ง ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ ยาว โดยแบ่งเป็นโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ จ.นครราชสีมา 263 โครงการ คิดเป็น 18.6% ของ จำนวนโครงการในลุ่มน้ำมูล หากดำเนินการแล้ว เสร็จทั้งหมด จะเป็นการสร้างความมั่นคงด้าน น้ำอย่างยั่งยืน และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ เกิดขึ้นในลุ่มน้ำมูลตลอดไป

“โคราช” เล็งของบ 1.2 พันล้านทำฝาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอขอ ของบประมาณ 1,200 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้งซ้ำซากในลุ่มน้ำลำเชียงไกรที่ครอบคลุม 4 อำเภอ คือ อ.ด่านขุนทด อ.โนนไทย อ.พระทองคำ และอ.โนนสูง โดยมีแผนงานแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1.การสร้างฝายและแหล่งน้ำกัก เก็บไว้ และ 2.การขุดลอกอ่างลำเชียงไกรตอน ล่างให้จุน้ำได้อีก 10 ล้านลบ.ม.

อุตุฯชี้ “ใต้-ตะวันออก” ฝนหนักตลอด 7 วัน

ขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศตลอด 7 วันข้างหน้า

ว่า ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนอง ตลอด ช่วง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ในช่วงวันที่ 25- 27 พ.ค. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรง โดยทะเล อันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ในช่วงวันที่ 28- 31 พ.ค. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทะเล อันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 25- 27 พ.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัด ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอ่าวไทย ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 28-29 พ.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง ทำให้มีฝนลดลง

เตือนน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

ส่วนในช่วงวันที่ 30-31 พ.ค.มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเล อันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับมี ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น ขอให้ ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และ ฝนที่ตกสะสม ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

ในช่วงวันที่ 25-27 พ.ค. ชาวเรือ บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงด ออกจากฝั่ง และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ ชายฝั่งทะเลอันดามันและภาคตะวันออกเฉียง ใต้ควรระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัด เข้าหาฝั่งไว้ด้วย

ถกหน่วยงาน 'ไอยูยู' เร่งแก้ปัญหาประมง

เตรียมชุดเซยเรือ และผู้ได้รับผลกระทบ จากพรก.การประมง

"ฉัตรชัย" เตรียมหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไอยูยู เร่งดำเนินการตามคำแนะนำ ยันกฎหมายไทยเสร็จสมบูรณ์แล้ว ยิวเสนอตั้งเครื่องมือติดตามเรือประมง ปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือไอยูยู ว่า กำลังเร่งเดินหน้านำตามแผนพระราชกำหนด(พรก.)การประมง พ.ศ.2558 ซึ่งไทยได้ออกกฎหมายลูกทั้งหมด 87 ฉบับ จาก 92 ฉบับแล้ว เหลือเพียง 4 ฉบับเท่านั้น ที่ยังไม่จำเป็นต้องออกตอนนี้ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อน

ดังนั้นในส่วนของกฎหมายถือว่าไทยได้ดำเนินการสมบูรณ์ 100% แล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด

จากการหารือระหว่างทีมของไทยกับเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรป(อียู) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝ่ายไทยได้หยิบยกเรื่องพรก.ประมงที่รัฐบาลไทยเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย มีเป้าหมายเพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยและสากลมีความยั่งยืน ผลการเจรจาไม่มีการกล่าวถึงกรณีของไทยให้ใบเหลืองกับไทย

ผลการหารือ ทางอียูได้แนะนำว่าตามพรก.ของไทย ต้องเร่งรัดการติดตั้งเครื่องมือติดตามเรือประมงหรือ VMS และระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และจำนวนเรือที่ต้องออกนอกระบบ โดยที่รัฐบาลไทยต้องชดเชยตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ในส่วนของ การติดตั้งระบบ VMS ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วในเรือขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป ยอมรับว่ามีบ้างที่ยังไม่ติดตั้งตอนนี้ บางลำที่ติดตั้งแล้วแต่ไม่ยอมเปิดสัญญาณ บางส่วนติดตั้งแล้วแต่ลอยลำอยู่นอกน่านน้ำ ส่วนเรือขนาด

60 ตันกรอส ได้ติดตั้งแล้วตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้ในส่วนของ VMS ทางกรมประมงได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการในภูมิภาคแล้ว 15 แห่ง ในเรือตรวจการ จัดทำระบบ e-logbook เพื่อให้เชื่อมโยงกับการตรวจตราของเรือตรวจการดังกล่าว โดยข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะถูกส่งมายังศูนย์ควบคุม VMS ส่วนกลางที่กรุงเทพฯ ผ่านระบบดาวเทียม สามารถรับสัญญาณ VMS ของเรือประมง ศูนย์ปฏิบัติการในภูมิภาคและเชื่อมโยงกับระบบของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย(ศปผม.) เพื่อบูรณาการในการตรวจการทำประมงได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์ม

ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ รัฐบาลได้ออมู๋ดิงบ 37 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติด้านมาตรฐานของรัฐเจ้าท่า (PSM) ในการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ตรวจสอบสัตว์น้ำจากเรือประมงไทยที่ทำเทียบเรือ 322 แห่ง ใน 22 จังหวัด ชายทะเล ตรวจสอบสต็อกและระบบควบคุมการใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าท่าของจริง ในฐานะรัฐเจ้าท่า เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบสากล ซึ่งกรมประมงได้ปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนวิธีการตรวจสอบย้อนกลับของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการควบคุมการทำประมง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

สำหรับจำนวนเรือที่ต้องออกนอกระบบ โดยที่รัฐบาลต้องชดเชย ตามความเหมาะสมนั้น ต้องหารือร่วมกัน ทั้งเรือที่ต้องซื้อคืนต้องพิจารณาจากอายุการใช้งานของเรือ วงรอบการซ่อมเรือ ประเภทเรือที่มีอาชญาบัตรถูกต้อง เรือที่ไม่มีอาชญาบัตรที่จะได้รับการชดเชยในราคาที่แตกต่างกัน และแรงงานที่ต้องได้รับการชดเชยจากการตรวจสอบของศปผม.ครั้งแรกพบว่ามี 1,974 ราย

"สัปดาห์หน้ากระทรวงเกษตรฯ จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาตามคำแนะนำของอียู โดยจะไม่คำนึงถึงใบเหลืองใบแดง แต่ทุกฝ่ายต้องทำงานให้มีความยืดหยุ่น ทั้งฝ่ายอียูและไทยจะผลักดันให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ปัญหาสำเร็จลุล่วง โดยอียูจะเดินทางมาตรวจสอบระบบของไทยครั้งต่อไปปลายเดือน มิ.ย.นี้" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว



ฮีป : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือไอยูยูว่า ผลการหารือจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีการกล่าวถึงกรณีที่ให้ใบเหลืองกับไทยหรือพิจารณาให้ใบแดง แต่อียูได้แนะนำ 3 เรื่องที่ไทยควรเร่งรัดตั้งนี้ การติดตั้งเครื่องมือติดตามเรือประมง หรือ VMS ระบบตรวจสอบย้อนกลับและจำนวนเรือที่ต้องออกนอกระบบ รัฐบาลไทยต้องชัดเจนตามความเหมาะสม โดยอียูจะเดินทางมาตรวจสอบครั้งต่อไปปลายเดือน มิ.ย.นี้.

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: พุธที่ 26 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 67

ฉบับที่: 21310

Col.Inch: 8.75

Ad Value: 14,000

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 42,000

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: สถานพลังประชารัฐ



สถานพลังประชารัฐ:

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รมว.เกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่าจากปัญหาภัยแล้ง

ที่ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ กระทรวงเกษตรจึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิต 7 สมาคมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อขับเคลื่อน “โครงการสถานพลังประชารัฐ เพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีแผนดำเนินการรองรับฤดูกาลผลิตปี 2559/60 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พ.ค.-ก.ย. ซึ่งมีแนวทางหลัก 5 กิจกรรม อาทิ การส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต โดยสิ่งสำคัญในโครงการลดปัจจัยการผลิต คือ ต้นทุนราคาปุ๋ย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายจะลดราคาปุ๋ยลงกระสอบละ 20 บาท หรือ 400 บาทต่อตัน.

หมายจับขั้วฉวยชัย

เบี้ยวศาลฎีกากัดทำร้ายพม.ชงกต.ฟันไล่นักบิดเบือนรธน.

“มีชัย” ชง กต.ตรวจสอบสวนเอาผิด หลังพบส่งไลน์บิดเบือน รธน.ด้านการศึกษาน่า “กลุ่ม ขยด.ใหม่” ใช้ออกสาร ทรศ.ตัดแปลงเป็นปกเอกสารตัวเอง กต.เผยยังไม่พบหลักฐานล้มประชามติ ศาลออกหมายจับ “ขั้วฉวยชัย” เบี้ยวฟังฎีกา **อ่านต่อหน้า 15**

ขั้วฉวยชัย

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เตรียมส่งเรื่องและข้อมูลให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบว่ามีการบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญที่อาจเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ หลังพบว่ามีการส่งข้อความทางไลน์ และมีการจัดทำเอกสารแย้งเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญแจกจ่ายประชาชน

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ให้สัมภาษณ์ว่า กรธ.ได้มอบหมายให้คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวบรวมรายละเอียดและเนื้อหา เพื่อส่งข้อมูลให้ กกต.พิจารณาดำเนินการตรวจสอบว่าเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 หรือไม่ โดยเบื้องต้นเนื้อหาที่พบการบิดเบือนคือ ประเด็นด้านการศึกษา ที่พบผู้ที่ส่งข้อความมาทางแอปพลิเคชันไลน์ในขณะนี้ และกรณีของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยที่ทำเอกสารความเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญ และนำหน้าปกของเอกสารสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ.ไปเป็นปกเอกสารของกลุ่ม

“ไม่ทราบว่าจะมีความผิดหรือไม่ ต้องให้ กกต.พิจารณา แต่กรณีที่เกิดขึ้นผมได้ให้คำชี้แจงไปยัง กกต.แล้วว่า หากพบเอกสารเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญให้เปิดดูเนื้อหาภายในว่าเป็นของ กรธ.หรือผู้อื่นทำเลียนแบบ” นายมีชัยกล่าว

ส่วนกรณี นพ.เวียง โฉจรการ แกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหามาตรา 54 ว่าด้วยเรื่องระยะเวลาเรียนฟรีนั้น นายมีชัยกล่าวว่า ไม่ถือว่าเป็นการบิดเบือน แต่เป็นการกล่าวหาเท็จ เพราะจากความเห็นของ นพ.เวียงแสดงให้เห็นว่า ได้อ่านร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวเพียงมาตราเดียว ทั้งที่ในเรื่องการศึกษามีมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องและต้องพิจารณาประกอบกัน ซึ่งมองว่า นพ.เวียงเป็นคนมีชื่อเสียงและอาชีพเป็นหมอ ควรจะอ่านรายละเอียดให้ครบ ไม่เช่นนั้นจะแย้ เพราะหากเขาเป็นหมอก็ต้องรักษาผู้ป่วยและไม่พิจารณาให้ครบการรักษาจะไม่มีประสิทธิภาพได้

● **ปัตกรธ.ซักจูงประชาชนรับร่างรธน.**

นายมีชัยกล่าวถึงกรณีที่สมาคมครูจังหวัดสงขลา และชาว จ.ร้อยเอ็ด ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ กรธ. กระทำผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 เนื่องจากจูงใจให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญว่า ตนจูงใจให้ไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เคยบอกว่าจะ

ต้องลงคะแนนให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ ซึ่งตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ การจะพูดว่า “รับ” ก็สามารถทำได้ แต่ กรธ. ก็ไม่เคยทำ เพราะผิดมารยาท จะเห็นได้ว่าการอบรมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก.) ที่ผ่านมา กรธ.ได้บอกให้ครู ก.ชี้แจงทำความเข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น และย้ำว่าอย่าไปบอกประชาชนว่าต้อง “รับ” หรือ “ไม่รับ” แต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับบิดเบือนเนื้อหา สร้างความเข้าใจผิด อยากรู้ว่าพวกเขาไม่อายุบ้างหรือ

● ยันเพลงน้อยเนื้อหาการศึกษาถูกต้อง

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษก กรธ.กล่าวถึงกรณีที่เพลงน้อย “สาระนำร่างรัฐธรรมนูญ” มีตอนหนึ่งที่ระบุว่าได้เรียนฟรีถึง 14 ปี ซึ่งปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นวิจารณ์ว่าเนื้อหาที่เผยแพร่ไม่ถูกต้อง เพราะในมาตรา 54 วรรคหนึ่ง ระบุให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายว่า เนื้อหาที่ร้องในเพลงน้อยถูกต้อง และระบุชัดว่า “ตั้งแต่เด็กเล็ก 2 ขวบ ได้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายถึงจบภาคบังคับ” ซึ่งตรงนี้จะต้องดูเนื้อหาในมาตรา 258 (1) ที่ระบุว่าให้สามารถเริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลพัฒนาจนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกายจิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งหมายถึงเด็กเล็ก 2-3 ปี ระดับอนุบาลที่ 1-3 อายุ 4-6 ขวบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ 7 ปี (ตามเกณฑ์) ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 7-15 ปี และจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 18 ปี รวมทั้งหมด 14 ปี ตามที่ปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญ

● กกต.คิกออฟประชามติตั้งคนใช้สิทธิ์

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 26 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5332

หน้า: 1 (เต็มหน้า), 15

Col.Inch: 232.98 Ad Value: 512,556

PRValue (x3): 1,537,668

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: หมายจับขบวนการขบวนการศึกษาประวัติศาสตร์การทำร้ายพม.ชงกต.พันโลนบิตเบือนรธน.

โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นำโดย นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ นายประวิศ รัตนเพียร นายบุญส่ง น้อยโสภณ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร จัดงาน “kick off 7 สิงหาคม ประชาธิปไตยมั่นคง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเกิดการตื่นตัว และเห็นความสำคัญของการออกมาใช้สิทธิออกเสียงในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยงานดังกล่าวมีตัวแทนจากปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชนและภาคเอกชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ประธาน กกต.กล่าวเปิดงานว่า กิจกรรมคิกออฟถือว่าการจูงใจประชาชนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดย 74 วัน นับจากนี้ไปจนถึงวันทำประชามติ กกต.มีความพร้อมในการทำประชามติทุกด้าน และช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ร่างรัฐธรรมนูญและเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 แสนชุด จะส่งไปถึงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

นายศุภชัยกล่าวว่า การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มโอกาสให้ผู้มีสิทธิออกเสียงอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ได้ขอให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็นกลาง ระมัดระวังขอบเขตอำนาจหน้าที่ ซึ่งทำได้เฉพาะการเผยแพร่วิธีการและขั้นตอนของการออกเสียงประชามติ และรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงให้มากที่สุด แต่ไม่ควรไปอธิบายสาระร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต.และ สนช. ขอประชาชนเตรียมตัวให้พร้อม อย่าให้ใครขี้หน้า

● โข้วเพลงรณรงค์-แจกรธน.ลดแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานยังจัดกิจกรรมเปิดตัวเพลงรณรงค์การออกเสียงประชามติ “7 สิงหาคม ประชาธิปไตยมั่นคง” ซึ่งแต่งโดย นายประยงค์ ชื่นเย็น นักเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุ่ง

และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เป็นผู้ประพันธ์เพลง และขับร้องโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง โดยใช้สำเนียงท้องถิ่นของแต่ละภาคเป็นตัวแทนจาก 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ขับร้องโดย อาราดา พรหมพฤษย์ (หลิว อาจารย์ยา), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขับร้องโดย ก้องหล้า ยอดจำปา (ก้อง ห้วยไร่), ภาคกลาง ขับร้องโดย พรพิมล เฟื่องฟุ้ง (เปาวลี), ภาคใต้ ขับร้องโดย พ.จ.อ.วีรยุทธี นานช้า (บ่าววี) จากนั้นเวลา 11.30 น. กกต.ได้ปล่อยขบวนรถไปรษณีย์ 7 คัน ซึ่งบรรทุกเอกสารร่างรัฐธรรมนูญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 แสนชุด ไปนำส่งยังอาคารรัฐสภาและมอบให้ กกต.และ สนช.นำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป

● ยืนยันไม่มีสัญญาณล้มประชามติ

ประธาน กกต.ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดงาน “kick off 7 สิงหาคม ประชาธิปไตยมั่นคง” โดยยืนยันว่า กกต.มีความพร้อมทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานในการทำประชามติครั้งนี้ และขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าจะไม่มีการทำประชามติเกิดขึ้น ไม่มีปัญหาที่จะนำไปสู่การล้มประชามติ หากวันออกเสียงประชามติมีกลุ่มบุคคลไปขัดขวาง เช่น เดียวกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ก็มีกฎหมายบังคับใช้อยู่แล้ว หากมีเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นสามารถเลื่อนการออกเสียงหน่วยนั้นๆ ได้

นอกจากนี้กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินทำหนังสือถึง กกต.เพื่อให้ชี้แจงการออก พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 61 วรรคสอง วรรคสี่ จัดรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือไม่ นั้น ได้มอบหมายให้สำนักกฎหมาย กกต.ไปทำคำชี้แจงเพื่อส่งไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินให้ทันภายในวันที่ 1 มิถุนายน ตามกำหนด อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวเห็นว่า มาตรา 61 วรรคสอง วรรคสี่ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราว ก่อนออกกฎหมาย สนช. คงดูดีแล้ว และสนช.เป็นผู้ออกกฎหมาย กกต.เป็นผู้ปฏิบัติตาม หากผู้ตรวจการฯ ยืนยันศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะพิจารณาอย่างไร

● ถกสื่อเลื่อนเวลาออกอากาศประชามติ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ เพื่อหารือถึงการจัดสรรเวลาออกอากาศในการออกเสียงประชามติว่า ที่ประชุมได้รับหนังสือจากสมาคมทีวีดิจิตอลที่ขอให้พิจารณาจัดสรรเวลาออกอากาศที่เหมาะสม จึงมีมติเปลี่ยนแปลงเวลาในการออกอากาศ จากเดิมกำหนดไว้เป็นเวลา 18.20-18.50 น. มาเป็นเวลา 17.30-18.00 น. ของทุกวันจันทร์ และวันพุธ ก่อนรายการเดินทางประเทศไทย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม โดยสถานีวิทยุของรัฐ 616 สถานี สามารถเกี่ยวข้องกับสัญญาณจากทีวี 6 ช่องหลักได้ ส่วนทีวีดิจิตอล 19 ช่อง สามารถเลือกที่จะออกอากาศในเวลาเดียวกันได้หรือจะนำไปออกอากาศภายหลัง ในช่วงระหว่างเวลา 18.30-22.30 น.ของวันเดียวกัน แต่ต้องแจ้งผังเวลาที่ออกอากาศให้ กกต.ทราบก่อน เพื่อจะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

นอกจากนี้ผู้บริหารสถานีแสดงกังวลกรณี ที่ กกต.จะให้แต่ละสถานีจัดเสวนาโดยกำหนดเนื้อหา วิทยากรสองฝ่ายเอง เพราะเกรงว่าอาจจะผิด พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ กกต.จึงจะมีการตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทน กกต.ผู้บริหารสถานี และกสทช. เพื่อประสานงานกันเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่การเซ็นเซอร์ หรือควบคุมเนื้อหา อย่างไรก็ตามทั้งสองกรณีดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือที่สถานีโทรทัศน์จะต้องดำเนินการ ไม่ดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากการทำงานประชามติเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเผยแพร่เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเข้าใจ อย่างไรก็ตามวันที่ 3 สิงหาคมนี้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กกต.จะชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญหัวข้อ “จากใจ กกต.ถึงประชาชน” ผ่านสถานีโทรทัศน์ทั้ง 6 ช่องด้วย

● รัฐจ่อเปิดเวทีฟังเสียงปชช.ไม่เกี่ยวรธน.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีที่ กกต.จะจัดเวทีเพิ่มว่า ยังไม่ได้มีการติดต่อกับ กกต. แต่ในส่วนของรัฐบาลยอมรับว่า มีความคิดนี้อยู่ ซึ่ง

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 26 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5332

หน้า: 1 (เต็มหน้า), 15

Col.Inch: 232.98 Ad Value: 512,556

PRValue (x3): 1,537,668

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: หมายจับขั้วฉวยชัย เบี้ยวศาลฎีกาคัดทำร้ายพธม.ชงกต.พันโลนบิดเบือนรธน.

ไม่เกี่ยวข้องกับกต. เนื่องจากการจัดเวทีเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ถือเป็นบทเรียนที่ดี ส่วนตัวแล้วชื่นชมบรรยากาศและความสร้างสรรค์ในวันนั้น ที่ฝ่ายการเมืองเข้าร่วมกว่า 70 พรรค ซึ่งบางคำถามอาจจะดูไม่เป็นขั้นเป็นอัน แต่อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ บางอย่างเป็นคำถามก็ไม่ต้องการคำตอบ เป็นการบ่น เป็นการปรารภบ้าง แต่ก็ดีกว่าไม่มีที่ระบาย อยากเห็นการจัดเวทีในรูปแบบนี้ และไม่จำเป็นต้องเชิญพรรคการเมืองอย่างเดียว เนื่องจากถ้าให้เขาพูดบ่อยเขาก็ไม่ยอมมา วันนั้นต้องขอบคุณบุคคลหลายคนที่ร่วมอยู่รับฟังกันถึง 5 ชั่วโมง จนกระทั่งเวลา 1 ทุ่ม

นายวิษณุกล่าวอีกว่า แนวทางต่อไปหากประชาชนสนใจรัฐบาลก็อาจจะจัดเวทีอีก แต่อาจไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของ กต. ส่วนประเด็นในการจัดก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและประชาชนสนใจ เช่น พ.ร.บ.อื้อมหาย หรือคดีความต่างๆ เหมือนอย่างที่ยี่ยมวลชนถามคนอยู่ทุกวันนี้ แต่เปลี่ยนจากสื่อมวลชนเป็นประชาชนถามเท่านั้น ซึ่งเคยปรารภกับผู้ใหญ่ และหลายคนก็เห็นด้วย แต่คำถามคือใครจะเป็นผู้ตอบคำถามประชาชน เนื่องจากปัญหาที่มีอยู่ คือเราไม่ทราบว่าจะประชาชนจะถามเรื่องอะไร จึงไม่รู้จะส่งใครไปตอบ จะให้คณะรัฐมนตรีไปนั่งตอบก็เสียเวลา ไม่เหมือนเวทีกต.ที่รู้ประเด็นว่าจะถามเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ และการทำประชามติ ซึ่งก็ต้องจัดผู้ที่เกี่ยวข้องไปตอบคำถาม หรืออาจจะให้ตนเป็นผู้ตอบคำถามก็ได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ตนไม่รู้จะทำอย่างไร

● อย่าถามรบเร้าเรื่องผ่อนกฎเหล็กคสช.

ส่วนที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ถามถึงการผ่อนคลายคำสั่ง คสช.ที่ให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง นายวิษณุกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของ คสช. อย่ารบเร้าอะไรมาก ที่เห็นมีเรื่องมากเป็นเพราะสื่อชอบถาม หากสื่ออยู่เฉยๆ ผู้ที่มีหน้าที่พิจารณา ก็จะทำหน้าที่ไป โดยไม่รู้สีกกต.ตน จะสังเกตได้ว่าเวลาสื่อถามที่ไรนายกฯ เป็นต้องฉุนทุกที

จนกระทั่งมีคนมาวิเคราะห์ว่า ทางผู้สื่อข่าวคงไม่อยากให้เกิดการฟ้องคดีเลย จึงถามประเด็นนี้ขึ้นมา เพื่อให้ตัดไปเลย ซึ่งก็คิดว่าจะถามทำไม เมื่อถามถึงกรณีที่นายจุฑา พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.เตรียมตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติ สามารถทำได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่มีข้อห้าม ใครก็สามารถตั้งได้ ไม่มีปัญหาอะไร ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ขอควรระวังคือการทำจะไปจับว่าเขาทำผิด ซึ่งมีโทษจำคุก 10 ปีนั้นต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าผิดจริง ไม่อย่างนั้นจะถูกฟ้องกลับ ทั้งนี้คิดว่าการกระทำช่วยกันจับตาดูการทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.จะยิ่งดีใหญ่ เพราะในส่วนของกลางประชามติไม่มีอะไรที่เป็นเดิมพัน ดังนั้นเวทีเลือกตั้งจึงควรจับตาดูมากกว่า

● คสช.เลื่อนเสนอสภูปผลงานไป26พ.ค.

พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ทิมโฆษก คสช. กล่าวถึงการเตรียมนำเสนอผลงานครบรอบ 2 ปี ในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า จากเดิมที่ คสช.กำหนดไว้ว่าจะเผยแพร่สภูปผลงาน คสช.ในรายการเดินหน้าประเทศไทย ช่วงเวลา 18.00 น. วันที่ (25 พ.ค.) นั้น คสช.ได้เลื่อนการเผยแพร่สภูปผลงานออกไปเป็นวันที่ 26 พฤษภาคม เวลา 18.00 น. ในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยลักษณะการนำเสนอจะเป็นในรูปแบบสภูป ใช้เวลาประมาณ 17-20 นาที ทั้งนี้จะมีการปรับข้อมูลเพิ่มเติมและเพิ่มเนื้อหาที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวมอบนโยบายการบูรณาการเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายในงานสัมมนาการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมาด้วย

พ.อ.ปิยพงศ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในส่วนงานประชาสัมพันธ์ของ คสช. ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 3 พล.อ.ธีรชัย นาควนิช ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะเลขาธิการ คสช. ได้สั่ง

การให้ปรับรูปแบบการแถลงข่าวใหม่โดยมอบหมายให้ พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช. และ พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. แถลงผลการดำเนินงานของ คสช.และผลการดำเนินงานของทหารในทุกเหล่าทัพ ทุกวันจันทร์ ภายหลังจากประชุมสำนักงานเลขาธิการ คสช. และทุกวันพุธเพื่อชี้แจงและให้ประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าการทำงานของ คสช. และเจ้าหน้าที่ทหารเป็นหลัก

● ศาลออกหมายจับ“ขั้วฉวยชัย”เบียดบังฎีกา

ที่ศาลแขวงจังหวัดอุดรธานี ศาลฎีกา นัดอ่านคำพิพากษา คดีดำที่ 2149/51 และ คดีแดงที่ 2652/54 กรณีที่นายเจริญ หมุ่ยจรรยา พร้อมพวก รวม 7 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายขั้วฉวยชัย สาราคำ หรือ “ขั้วฉวยชัย ไพธพนา” ประธานชมรมคนรักอุดร เป็นจำเลย ในข้อหาพยายามฆ่า ทำร้ายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส และทำให้เสียทรัพย์ จากกรณีนำกลุ่มมวลชนไปประท้วงต่อต้านการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ เขตเทศบาลเมืองอุดรธานี คดีนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินจำคุก 2 ปี 8 เดือน และปรับเงินประมาณ 3.5 แสนบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ แต่นายขั้วฉวยชัยได้ยื่นประกันตัวและขออุทธรณ์คดี

ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น นายขั้วฉวยชัยจึงได้ยื่นหลักทรัพย์กว่า 5 แสนบาท ประกันตัว เพื่อต่อสู้คดีในชั้นฎีกา ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งให้นายขั้วฉวยชัยมาฟังคำพิพากษาในวันนี้ (25 พ.ค.) แต่เมื่อถึงวันนัดอ่านคำพิพากษานี้ปรากฏว่านายขั้วฉวยชัยไม่ได้เดินทางมาคัดค้านของศาล มีเพียงนาง อภรณ์ สาราคำ ภรรยา และนายกรวิทย์ สาราคำ บุตรชาย มาฟังคำพิพากษาของศาลแทน ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่จำเลยไม่มาฟังคำพิพากษา โดยไม่มีเหตุสงสัยว่าจำเลยหลบหนี หรือจงใจไม่มาฟัง ศาลจะออกหมายจับจำเลย เมื่อออกหมายจับแล้ว ไม่ได้ตัวจำเลยมาภายใน 1 เดือน นับ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 26 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5332

หน้า: 1 (เต็มหน้า), 15

Col.Inch: 232.98 Ad Value: 512,556

PRValue (x3): 1,537,668

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายจวบวิชัย เบี้ยวศาลฎีกาคัดทำร้ายพม.ชงกต.พันโลนบิดเบือนรธน.

แต่วันออกหมายจับ ศาลจะอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งลับหลังจำเลยได้ และให้ถือว่าจำเลยได้ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นแล้ว

ล่าสุดผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานีมีคำสั่งว่า นายจวบวิชัย สาราคำ จำเลย ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง หรือเลื่อนคดี พฤติการณ์มีเหตุว่าจำเลยจะหลบหนี จึงให้ออกหมายจับจำเลย นำตัวมาฟังคำพิพากษา และนัดวันรับฟังคำพิพากษาศาลฎีกาอีกครั้งวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. หากไม่มาจะริบเงินประกัน 5 แสนบาท

นางอรุณ สาราคำ เปิดเผยว่า ไม่ทราบ ว่านายจวบวิชัยเดินทางไปไหน ทั้งที่ก่อนหน้าวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ตนและนายจวบวิชัยก็อยู่ที่กรุงเทพฯ ด้วยกัน และได้แยกกัน โดยนายจวบวิชัยบอกว่าจะไปทำใจหนึ่งสมาธิ ขอเวลาทำใจหน่อย หลังจากวันนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคำพิพากษาจะออกมาอย่างไร เราก็ทำใจและจะสานต่ออุดมการณ์ของสามีต่อไป โดยตนพร้อมจะดูแลชมรมคนรักอุดร รวมทั้งการดูแลสถานีวิทย์ และชมรมคนรักภาคอีสาน 20 จังหวัด

● อุทธรณ์ยกฟ้อง“ชวนนท์”หมิ่น“ปู”ว.5

ที่ห้องพิจารณา 805 ศาลอาญา ๓.รัชดาภิเษก เมื่อเวลา 10.00 น. ศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมกันเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เป็นจำเลย ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา

จากกรณีระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2555 จำเลยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลายแขนงหลายครั้งที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ทำนองว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น โจทก์ร่วม ไม่เข้าประชุมสภา แต่เอาเวลาไปทำธุรกิจส่วนตัว หรือกับกลุ่มคนย่อย พูดเรื่องสำคัญของประเทศ ที่โรงแรมไพรซ์ซีซั่นส์ ซึ่งล้วนเป็นเท็จ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างยิ่ง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดด้วยจำเลยให้การปฏิเสธ

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ยื่น

อุทธรณ์ ขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยด้วย อย่างไรก็ตามศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่า การแถลงข่าวของจำเลยไม่ได้ยื่นข้อเท็จจริงว่า โจทก์ร่วมนำความลับทางราชการไปเปิดเผยแต่อย่างใด และการแถลงข่าวของจำเลยถือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์และติชมด้วยความสุจริต จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้องโจทก์ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

● บิ๊กคู่อเปลี่ยนรถกันกระสุนคันใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการปฏิบัติภารกิจในช่วงเช้าวันนี้ (25 พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ ได้เปลี่ยนรถยนต์กันกระสุน จากเดิมรถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ กันกระสุนสีดำ ทะเบียน ญค1881 กรุงเทพมหานคร มาเป็นรถยนต์ยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ กันกระสุนคันใหม่ รุ่น S600 Guard Sedan Long ทะเบียน 4กต29 กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สตน.) จัดซื้อจำนวน 4 คัน จากบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ จำกัด โดยเป็นรถกันกระสุน ราคาคันละ 19.5 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 80 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่ท่าเนียบรัฐบาล

● ตรวจภัยแล้ง-การจัดการน้ำที่โคราช

ต่อมาเวลา 12.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.อ.ประจัน จันตอง รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปยัง กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก ดอนเมือง ขึ้นเครื่องบินกองทัพบกเดินทางปฏิบัติไปราชการที่ จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำ จ.นครราชสีมา

เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 1 ด.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา คณะของนายกฯ ได้เดินทางไปยังจุดจุดอดสนามกีฬา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ด.ตะขบ อ.ปักธงชัย ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังศูนย์สารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และข้าราชการ

ต้อนรับ จากนั้นคณะครูและนักเรียนร่วมร้องเพลง “เธอคือประเทศไทย” เพื่อต้อนรับนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ทักทายว่า การมาครั้งนี้ต้องการมาพบปะประชาชน มาขอคู่มือการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำมูล ที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณลงมาจำนวนหนึ่งแล้ว ซึ่งคิดว่ายังไม่เพียงพอ จึงต้องหารือกันว่าจะทำอย่างไรต่อไป เพราะในปีหน้าทุกภาคส่วนจะต้องเร่งรัดให้เกิดผลต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกันในเรื่องของการทำงาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ

“ตั้งนั้นอะไรที่รัฐบาลสามารถสนับสนุนให้ได้เพิ่มเติม ผมจะรีบไปพิจารณา และนำเข้าสู่การหารือของ ครม. แต่ทั้งหมดจะต้องคำนึงถึงความเร่งด่วนก่อนหลัง อะไรที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์เร็วที่สุดก็จะทำให้อ่อน” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

● อ่อนคนโคราชเอาหัวใจเกินร้อยมาหา

ต่อมาพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวกับประชาชนชาว จ.นครราชสีมา ว่า ตนเกิดที่โคราช แม้จะย้ายตามพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่น แต่หัวใจยังเป็นคนโคราชเสมอ ซึ่งอยากให้ทุกคนเข้าใจ ฟัง และคิดใคร่ครวญด้วยเหตุผลที่ตนมาเพื่ออะไร และสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เป็นไปเพื่อการพูดเพื่อใคร ฉะนั้นเราจะต้องปรับกระบวนการเรียนรู้ด้วยกัน ต่างคนต่างเรียนรู้เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างกันให้ได้ ในระหว่างที่กำลังปฏิรูปประเทศ ซึ่งในประเทศมีการแบ่งเขตการปกครอง บริหารราชการ เป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น วันนี้นำในนามของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีลงมาในพื้นที่ด้วย เพื่อที่จะมาบูรณาการขับเคลื่อนส่วนราชการในพื้นที่ ความรับผิดชอบ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ถ้าทุกคนมองว่าภารกิจปฏิรูปประเทศ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอย่างเดียวมันไปไม่ได้ เพราะการปฏิรูปต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย และจริงใจต่อกัน ซึ่งวันนี้ตนเอาหัวใจเกินร้อยมาหา

“ทุกพื้นที่ในประเทศไทย ผมต้องไปได้ และผมจะต้องเอาความเจริญมาสู่พวกท่านให้ได้ทุกพื้นที่ ผมไม่มีคะแนนเสียงและไม่

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 26 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5332

หน้า: 1 (เต็มหน้า), 15

Col.Inch: 232.98 Ad Value: 512,556

PRValue (x3): 1,537,668

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: หมายจับขั้วฉวยชัย เบี้ยวศาลฎีกาคัดทำร้ายพม.ชงกต.พินไลน์บิดเบือนรธน.

คะแนนพิเศษให้กับใคร แต่ให้กับทุกคน วันนี้ต้องมีความเพื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รัฐบาลนี้มาสร้างความสะดวกสบาย ลดความเหลื่อมล้ำในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เรามีประชากร 67 ล้าน 4 ภูมิภาค 18 กลุ่มจังหวัด จาก 76 บวก 1 จังหวัด ทั้งหมดคือหลักการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาต้องทำแบบนี้ ไม่ใช่ทำเพื่อคะแนนเสียง ผมถึงบอกวันนี้ไม่มีคะแนนเสียง ไม่มีผู้แทน ซึ่งผู้แทนของผมคือผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ถ้าไม่คัดค้านอย่าเลือก เข้าใจไหม ถ้าไม่เข้าใจ ผมตลกของผมเองก็ได้” นายกฯ กล่าว

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องประชามติร่างรัฐธรรมนูญด้วยว่า กรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กำหนดให้รัฐต้องดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียง 12 ปี ก็อย่าไปกังวลข้อมูลที่มีการบิดเบือน เพราะตนไม่ได้สั่งการยกเลิกการศึกษาขั้นพื้นฐานใดๆ ทั้งสิ้น รัฐบาลดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด ขอย้ำกังวล ในเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนกำหนดที่ 12 ปี หากจะทำมากกว่านั้นก็ไม่มีปัญหา ถ้ามีเงินตามว่าจะให้สนับสนุนการศึกษาหรือเรียนฟรีถึงขั้นมหาวิทยาลัย รัฐบาลจะนำงบประมาณมาจากไหน หากไม่ใช่ภาษีประชาชน ซึ่งดูแลแล้วก็ไม่ใช่การเรียนฟรีเพราะรัฐบาลต้องเก็บภาษี

เพิ่ม จึงต้องค่อยๆ สนับสนุนไปเรื่อยๆ

● เปรียบประเทศขรุขระเพราะขัดแย้งสูง

เวลา 17.40 น. พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การบริหารประเทศขณะนี้ว่าเปรียบเหมือนการขับรถที่อยู่บนเส้นทางที่ตอนแรกเส้นทางขรุขระ กระจุดบ้าง ไม่ราบเรียบ เพราะมีความขัดแย้งสูง วันนี้ความขัดแย้งถือว่าลดลงไปบ้าง จากเส้นทางขรุขระกว่าจะนำทางไปสู่ถนนเส้นทางข้างนอกที่เรียบกริบ คงต้องอาศัยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพราะบางอย่างยังไม่เหมือนกัน บางอย่างก็ไม่ปล่อยให้กฎหมายจัดการ มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ คุกรุ่นอยู่แบบนี้ จะทำอย่างไรได้ถ้าทุกคนไม่ช่วยกัน ก็ต้องวิ่งไปบนเส้นทางถนนขรุขระอยู่แบบนี้ ก็อย่าขัดแย้งกันอีกด้วยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

นายกฯ กล่าวว่า วันนี้ ตนไม่ใช่นักการเมือง ถึงใครชื่นชอบอย่างไรก็ตาม ก็กดดันพวกตนเยอะ เพราะเป็นความหวังให้เขา ตนก็จะทำอย่างเต็มที่ ให้ดีที่สุด ขอให้พวกเราช่วยลดความขัดแย้งลง ลดความไม่ไว้นื้อเชื่อใจระหว่างกันให้มากที่สุด ต้องเดินหน้าไปด้วยกัน ปฏิรูปไปด้วยกัน รวมทั้งข้าราชการ รัฐบาล สื่อมวลชน ต้องปฏิรูปตัวเองด้วย

นายกฯตรวจภัยแล้งโคราช

ผู้จัดการรายวัน360° - นายกฯ วง "อนุพงษ์-ฉัตรชัย" มาบ้านเกิดโคราช ติดตามภัยแล้ง พร้อมรับข้อเสนอพื้นที่ ย้ำ "มหาดไทย-เกษตรฯ-พาณิชย์" ต้องบูรณาการ ทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เพื่อให้ประชาชน และเกษตรกรมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วานนี้ (25 พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. พร้อมด้วย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปปฏิบัติราชการ ที่ จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำ จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ นายกฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา และข้าราชการ ให้การต้อนรับ และได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกรมชลประทาน เพื่อมอบนโยบายและรับฟัง การบรรยายสรุป จากหัวหน้าส่วนจังหวัดนครราชสีมา และกรมชลประทาน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การมาครั้งนี้ ไม่ได้มาอย่างเป็นทางการ แต่ต้องการมาพบปะ ประชาชน มาขอเรื่องการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำมูล ที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณลงมา จำนวนหนึ่งแล้ว ซึ่งคิดว่ายังไม่เพียงพอ จึงต้องหารือกันว่าทำอะไรต่อไป เพราะในปีหน้า ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งรัดให้เกิดผลต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด สิ่งที่เป็นโครงการระยะยาว อาจจะต้องปรับบางส่วน เพราะต้องให้เกิดผลโดยเร็วต่อประชาชน ทั้งปัจจัยการผลิต การควบคุมการผลิต การตลาด ซึ่งต้องดูทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และต้องดูการแปรรูป เพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรมไปสู่การตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวง มหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องในเรื่องของการทำงาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ

ต่อมา นายกฯ ได้เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้ราษฎรทำกิน ตามโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มอบหนังสืออนุญาตป่าเศรษฐกิจชุมชน และมอบพันธุ์กุ้ง พันธุ์ปลาตะเพียนให้รับราษฎรด้วย

นายกฯ ยังกล่าวถึงช่วง 2 ปีที่เข้ามาทำงานว่า หลักใหญ่อยู่ที่การขจัดความขัดแย้ง ซึ่งจะต้องพยายามทำให้ได้

"ถ้ายุติไม่ได้ วันหนึ่งก็เป็นประเทศที่รบกันอยู่ เพราะมันเตรียมจะรบกันอยู่แล้ว ประชาชน รบกันเอง ถ้าผมไม่เข้ามา แล้วมารบกันเองใครจะเป็นคนหยุด อันนั้นแหละคือประเด็น ถ้ามัน เกิดขึ้นอีก จะทำยังไง ทำนามาคิดให้ผม ไม่ว่าจะเรื่องประชามติ การเลือกตั้ง อะไรก็แล้วแต่ ทำนต้องคิดเอง ต้องเรียนรู้ว่าเราจะอยู่กันยังไง และที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้น ต้องแยกแยะกัน ให้ได้ เราต้องพัฒนาประเทศเราด้วยกันอย่างจริงจัง มีทางเลือกของตัวเอง ของครอบครัว เลือก อาชีพ เลือกดำรงชีวิต" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว .

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 26 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13955

Col.Inch: 19.61 Ad Value: 30,395.50

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ร่วมเปิดศูนย์

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 91,186.50

คลิป: สีสี่

เรียงคน มาเป็นข่าว



ร่วมเปิดศูนย์ - อิทธิพร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น ปอ.ในพิธีเปิด “ศูนย์สาธิตคุณภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา” เป็นศูนย์แห่งแรกของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานภาคประมงต่างด้าวและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสงขลาและใกล้เคียง โดยมีผู้บริหารจาก 5 องค์กร รวมทั้งจุฑามิชัย ลิทธิปริदानันท์ รอง กก.พจาก.อาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ร่วมพิธี ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะพาน) อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้

เด็กไทยยังกินนมน้อย

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิ.ย.ของทุกปี เป็น "วันนมโลก (World Milk Day)" เพื่อให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม โดยจากผลสำรวจพบคนไทยดื่มนมน้อยมาก เฉลี่ยคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปี ในขณะที่กลุ่มประเทศอาเซียนดื่มนมเฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปี ซึ่งอัตราดื่มนมคนไทยยังต่ำกว่าอาเซียนและโลก 4-7 เท่า ส่งผลให้เด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี มีความสูงเฉลี่ยค่อนข้างเตี้ย "จำนวนโคนมในประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 509,524 ตัว โดยภาคกลางเป็นแหล่งเลี้ยงโคนมมากที่สุด 59.75% ของประเทศ จำนวนเกษตรกรเท่ากับ 62.23% ของจำนวนเกษตรกรทั้งหมด และสามารถผลิตนํ้านมดิบปริมาณเฉลี่ย 3,097.61 ตันต่อวัน ซึ่งประมาณ 38% ของนํ้านมดิบที่ผลิตได้ ใช้สำหรับโครงการนมโรงเรียน โดยมีนักเรียนที่ดื่มนมทุกวัน จำนวน 7.45 ล้านคน และ 62% ของนํ้านมดิบใช้สำหรับตลาดนมพาณิชย์ทั่วไป ทั้งนี้ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับประโยชน์มากกว่า 16,248 ราย"

ทั้งนี้ งานวันนมโลก (World Milk Day) ของประเทศไทยในปี 2559 จัดงานภายใต้แนวคิด "โคนมอาชีพพระราชทาน" ในวันที่ 1 มิ.ย. 2559 ณลาน Parc Paragon ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน.